

Linda Sun, cựu trợ lý Thống Đốc bang New York, bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc

04/09/2024

Reuters



Bà Linda Sun và ông Christopher Hu, rời tòa Brooklyn ngày 3/9/2024.

Một cựu trợ lý của Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã bị buộc tội hôm 3/9 vì ngấm ngầm làm điệp viên cho chính phủ Trung Quốc để đổi lấy hàng triệu đôla tiền công và quà tặng, bao gồm cả các bữa ăn thịt vịt hảo hạng, Reuters đưa tin.

Bà Linda Sun, 41 tuổi, và chồng là Chris Hu, 40 tuổi, đã không nhận tội hình sự trước Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ Peggy Kuo tại Brooklyn, sau khi bị bắt vào sáng ngày 3/9.

Các công tố viên liên bang tại Brooklyn cho biết khi còn làm việc trong chính quyền bang, bà Sun đã ngăn cản các đại diện của chính phủ Đài Loan gặp gỡ các quan chức của bang New York, trong khi đó lại tìm cách sắp xếp cho một quan chức cấp cao của tiểu bang New York đến thăm Trung Quốc.

Ở phía bên kia, các đại diện của chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc đã thu xếp các giao dịch hàng triệu đô la cho ông Hu, người có hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

Các công tố viên cho hay bà Sun và ông Hu đã dùng tiền để mua một chiếc xe thể thao Ferrari Roma đời 2024, cũng như bất động sản tại Long Island, New York và Honolulu trị giá khoảng 6 triệu đôla.

Các món quà khác bao gồm vịt muối kiểu Nam Kinh do đầu bếp riêng của một quan chức chính phủ Trung Quốc chế biến và giao đến nhà bố mẹ của bà Sun, vẫn theo thông tin từ các công tố viên.

Bà Hochul không bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào. Văn phòng của bà đã sa thải bà Sun vào tháng 3/2023 sau khi phát hiện ra bằng chứng về hành vi sai trái, báo cáo hành động của bà Sun ngay lập tức cho chính quyền và đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong suốt quá trình, một phát ngôn viên của thống đốc nói.

Thẩm phán Kuo quyết định cho bà Sun được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 1,5 triệu đôla và ông Hu phải nộp tiền bảo lãnh là 500.000 đôla. Phiên tòa tiếp theo của họ sẽ diễn ra vào ngày 25/9.

"Thân chủ của chúng tôi rất khó chịu khi những cáo buộc này được đưa ra", luật sư Jarrod Schaeffer của bà Sun nói với các phóng viên sau phiên tranh tụng.

Một phát ngôn viên của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không trả lời cho đề nghị đưa ra bình luận.

Bà Sun trở thành phó chánh văn phòng của bà Hochul vào tháng 9/2021, sau khi làm việc tại nhiều cơ quan nhà nước khác nhau.

Trong những năm gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mạnh tay xử lý những người bị buộc tội làm việc cho các đối thủ như Trung Quốc và Nga mà không đăng ký với chính phủ Hoa Kỳ theo yêu cầu của luật pháp.

Tháng trước, học giả Trung Quốc Wang Shujun đã bị kết án tại tòa án liên bang ở Brooklyn vì thu thập thông tin về các nhà hoạt động tại New York ủng hộ nền dân chủ ở Trung Quốc và chia sẻ những thông tin mà người này thu thập được với Bắc Kinh.

Bà Sun phải đối mặt với 8 tội danh, bao gồm không đăng ký theo Đạo luật Đăng ký Điệp viên Nước ngoài và âm mưu rửa tiền. Ông Hu phải đối mặt với 3 tội danh, bao gồm âm mưu gian lận ngân hàng.

Reuters

Nguồn: <https://www.voatiengviet.com/a/7770623.html>

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 11000 TÁC PHẨM